



น้ำมันขาขึ้น

ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วานนี้ (5 ก.ย.) ออกมาตรการรับมือราคาน้ำมันในขณะนี้ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาระดับราคาขายปลีก โดยปรับลดค่าการตลาดมาอยู่ที่ลิตรละ 1.26 บาท สำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อให้ราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร พร้อมใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคาขายปลีกในอัตราไม่เกินลิตรละ 0.30 บาท ไม่นับการจำกัดให้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ให้แก่กลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ ในราคาถูกกว่าดีเซลเกรดทั่วไป 3 บาท

ราคาน้ำมันดิบปัจจุบันมีแนวโน้มที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบทั้งอิหร่านและเวเนซุเอลาปรับลดลง ไม่นับปริมาณน้ำมันดิบคลังสหรัฐที่ปรับลด แคมด้วยข่าวการยกระดับสงครามการค้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมองผิวเผินเป็นไปตามอุปสงค์อุปทาน แต่ถ้าสังเกตจะเห็นพิรุณเสมือนเป็นการล็อกเป้าเป็นขบวนการ จริงอยู่ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐเองเป็นขาขึ้น แต่วาระซ่อนเร้นที่เหมือนเรื่องบังเอิญคอยซ้ำเติม ทั้งทำที่ที่ไม่เป็นมิตรกับนานาชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ การทำสงครามการค้าที่มาเป็นระลอก ส่อเค้ารุนแรงได้อีก ยังไม่นับการผสมโรงของรัฐมนตรีในทำเนียบขาว กระทั่งนักวิเคราะห์

ช่วงวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา เมื่อราคาน้ำมันดิบสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส เคลื่อนไหวที่แตะระดับ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายหลังจากพายุเฮอริเคนจ่อพัดถล่มอ่าวเม็กซิโก ก่อนที่นายจอห์น คิลด์พี ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสหรัฐ จะออกโรงชี้ว่าราคาน้ำมันโดยให้มุมมองมีความเป็นไปได้สูงมากที่ราคาน้ำมันจะทะลุระดับ 75 ดอลลาร์ ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ และจะติดตัวอยู่ในช่วง 85-95 ดอลลาร์ภายในฤดูหนาวที่จะมาถึง นายจอห์นอ้างมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านคือปัจจัยสำคัญ ตัวเลขราคาน้ำมัน 95 ดอลลาร์ถือว่าสูงมาก เนื่องจากสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสไม่เคยแตะระดับ 95 ดอลลาร์ นับตั้งแต่ปี 2557

เราเห็นว่า จำเป็นต้องรอบคอบ แม้ที่ผ่านมารอดพ้นจากภัยสงครามการค้า หรือล่าสุดสงครามค่าเงินที่ประเทศเกิดใหม่ต่างอ่วมอวยต้องพุงค่าเงินทั้งปรับขึ้นดอกเบี้ยและขึ้นภาษีสินค้านำเข้า ที่สำคัญเรากลับเป็นแหล่งพักเงินของต่างชาติที่ถูกโยกออกมาจากประเทศเกิดใหม่ด้วยกัน คราวนี้แนวโน้มจะเป็นเรื่องน้ำมันอาวุธใหม่ในการทำลายล้างของประธานาธิบดีทรัมป์ ยิ่งประมาทไม่ได้ เราโชคดีที่พื้นฐานจากที่เคยล่มจมเมื่อปี 2540 เป็นประสบการณ์ วันนี้แข็งแกร่งจากทุนสำรองระหว่างประเทศ อาจจะไม่เจอบัจฉิภัยเสี่ยงใหม่ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบ แต่ก็ทำได้แค่ประหยัดพลังงาน

เราเชื่อว่าวิธีรับมือที่แตกต่างตามสถานการณ์ การแทรกแซงราคา โดยการใช้เงินกองทุนทำได้แค่ระดับหนึ่ง หากใช้เงินจำนวนมากหรือเลือกวิธีนี้บ่อยๆ ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ดี จากประสบการณ์แก้ปัญหาสงครามการค้าและค่าเงิน คนไทยน่าจะเชื่อมั่นได้ว่าหน่วยงานอย่างกระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงผู้นำรัฐบาลจะจัดการปัญหาได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ ยิ่งถ้าได้เห็นความกระตือรือร้นในการประชุมหาทางรับมือ สามารถออกมาตรการตั้งแต่เนิ่นๆ พาประเทศรอดพ้นการเป็นเหยื่ออีแรงในที่สุด ถ้าให้ตีทำวิกฤติของโลกให้เป็นโอกาสของเรา ก็จะไม่ค่อยน้อย